

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”**

Thực hiện Kế hoạch số 625/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

- Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về cơ cấu tổ chức: có 02 phòng thuộc Ban là Văn phòng và Phòng Kế hoạch – Chính sách. Tổng số công chức và người lao động hiện nay 18 người (15 biên chế và 03 hợp đồng); còn khuyết 01 biên chế. Chi bộ Ban Dân tộc, với 10 đảng viên.

- Với sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa Cấp ủy, Lãnh đạo Ban trong chỉ đạo điều hành và cùng với sự phấn đấu của của từng đảng viên, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, Lãnh đạo Ban chỉ đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, vận dụng, triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những khó khăn nhất định, đó là: nhận thức một số công chức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, nhiệm vụ UBND tỉnh giao phức tạp, đòi hỏi phải có nhiều thời gian và công chức tham mưu; do đó ảnh hưởng đến quá học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

### **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Hằng năm,

Ban đã tổ chức triển khai thực hiện, được lồng ghép vào dịp sinh hoạt “Ngày pháp luật”, các cuộc họp định kỳ hằng tháng của cơ quan...

### **III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW**

#### **1. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW**

Cấp ủy, Lãnh đạo Ban triển khai, quán triệt đến đảng viên, công chức Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; chỉ đạo đảng viên, công chức viết Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. 100%, đảng viên, công chức đã thực hiện nghiêm túc. Việc viết Bản cam kết bám theo mẫu của Trung ương và phù hợp với tình hình của cơ quan. Cuối năm, kết hợp với việc đánh giá, phân loại đảng viên, đảng viên tự đánh giá nhận xét, bản thân về việc thực hiện Bản cam kết, đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ. Kết quả: các đảng viên đều thực hiện đúng các cam kết.

#### **2. Việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở cơ quan**

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Cấp ủy, Lãnh đạo Ban, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở cơ quan một cách thiết thực và hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị. Trong chỉ đạo triển khai thực hiện, đã kết hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tiếp thu, xử lý, giải quyết những tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

#### **3. Việc đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh**

Nhìn chung, qua học tập, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tình hình, nguyên nhân, nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nắm vững mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng việc ban hành và thực hiện Nghị quyết nhằm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng



đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan; tổ chức đăng ký học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân theo vị trí việc làm để phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống, quan hệ ứng xử, đồng thời là tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại công chức hằng năm. Trong chỉ đạo triển khai thực hiện, đã kết hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tiếp thu, xử lý, giải quyết những tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã được đối với đảng viên, công chức và người lao động theo đúng quy định. Từng công chức và người lao động luôn cố gắng nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tinh thần trách nhiệm của công chức và người lao động đối với công việc được ngày được nâng cao.

#### **4. Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức về về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Công tác, biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư đối với cơ quan do tổ chức bộ máy cơ quan ít công chức, kết quả thực hiện Chỉ thị chưa nổi bật nên chưa nhân rộng được. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cho thế hệ trẻ được quan tâm đẩy mạnh, đa dạng hóa về hình thức; xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử, Group Zalo, xây dựng và phát triển các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

#### **5. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch**

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 04/5/2019 của Tỉnh ủy về quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đảng viên, công chức và Nhân dân trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... ngăn ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy đảng tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin, tạo sự ổn định tư tưởng và đồng thuận trong xã hội; nâng cao cảnh giác cách mạng, ngăn ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Một số kết quả nổi bật**

Cấp ủy, Lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được quan tâm triển khai thực hiện. Nhận thức của đảng viên và công chức về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nghiên cứu lý luận chính trị đã và đang từng bước giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhất là, tập trung giải quyết những đơn thư khiếu nại, phản ánh của tổ chức và cá nhân, không để tồn đọng, kéo dài; thực hiện tốt các phong trào thi đua do UBND tỉnh và Ngành phát động; thường xuyên kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy; đội ngũ đảng viên, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt; công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng và thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, các phòng ngày càng được nâng cao về chất lượng...

##### **2. Những hạn chế**

Một số đảng viên, công chức trẻ chưa nghiên cứu kỹ trong nhận diện về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới từ đó việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; chưa nổi bật.

#### **Phần 2**

### **NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI**



## MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đến đảng viên, công chức Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

2. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong công tác lý luận và tổng kết thực tiễn trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xem đây là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm việc đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm đúng với đường lối của Đảng, Nhà nước.

3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, phát hiện, nắm tình hình đối với hoạt động tán phát thông tin có quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang website, blog, tài khoản mạng xã hội có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta...

4. Cấp ủy, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; khắc phục những hạn chế trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị.

Ban Dân tộc báo cáo gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, VP.



**TRƯỞNG BAN**

**Pi Năng Thị Thủy**

